

กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด

วัตถุประสงค์

การดำเนินโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเน้นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการลดและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเครือข่าย “รักษ์...เลสาบ” ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้รับความรู้และแบบอย่างที่ดีในการลดและป้องกันมลพิษ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไปใช้ในการจัดการ เพื่อลดมลพิษและปรับปรุงการผลิตในสถานประกอบการของตนเองหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 เพื่อเป็นโรงงานนำร่องในการประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการดำเนินการตลอดโครงการของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีเทคนิคการดำเนินงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการดำเนินการที่ต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ได้นำแนวทางที่ดีดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองต่อไป

เป้าหมาย

สมาชิกเครือข่าย “รักษ์...เลสาบ” ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชน จำนวน 20 ราย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ความรู้ที่ดีให้แก่กลุ่มเป้าหมายรายอื่น ๆ ในพื้นที่ได้

ผลการจัดกิจกรรม

คุณสาธิต พรหมขจร เจ้าหน้าที่ผ่านสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและพยายายี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัทซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 55 คน มีการควบคุมคุณภาพโดย GMP และ HACCP และเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องในการสาธิตเทคโนโลยีในการลดและป้องกันมลพิษภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในเดือนมิถุนายน 2547 โดยทางบริษัทมีมาตรการการดำเนินการในการป้องกันมลพิษและอนุรักษ์พลังงาน คือ 1) ลดการใช้พลังงาน 2) ลดการใช้น้ำ 3) การจัดการของเสีย และ 4) การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีแนวทางในการดำเนินการ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างจิตสำนึกซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่มีการลงทุน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น นอกจากการดำเนินการที่ไม่ต้องลงทุนแล้วทางบริษัทยังมีการดำเนินการที่ต้องลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการประหยัดน้ำ คือ การใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดเครื่องจักรกลั่น ส่วนในเรื่องการจัดการของเสียทางบริษัทได้มีการดำเนินการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ คือ 1) นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยการนำน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดชั้นสุดท้ายไปรดพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรของบริษัท 2) นำเศษเปลือกไม้ และเศษปลาปนไปทำปุ๋ยหมัก 3) นำเศษอาหารจากบ้านพักพนักงานมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และ 4) นำเศษขยะจำพวกกระดาษ พลาสติกต่างๆ มาขายเพิ่มมูลค่า

ประมวลภาพภาพบรรยากาศกิจกรรมเยี่ยมชมครั้งที่ 3 บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด

